

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn
đô thị văn minh” trên địa bàn phường Ninh Thạnh năm 2022**

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh;

Căn cứ Công văn số 495/VHCS-NSVH ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Cục Văn hóa cơ sở thuộc bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-SVHTTDL ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh về triển khai thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục, xét công nhận hoặc công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh;

Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố Tây Ninh về việc thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” giai đoạn 2020 - 2025; Công văn số 1499/UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của UBND Thành phố Tây Ninh về việc triển khai thực hiện tiêu chí nếp sống đô thị văn minh trên địa bàn Thành phố;

UBND phường Ninh Thạnh báo cáo kết quả xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” năm 2022 và phương hướng năm 2023, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Vị trí địa lý phường Ninh Thạnh cách trung tâm Thành phố 5 km về phía Đông. Phường có diện tích tự nhiên là 1.519, 11 ha. Tổng số hộ dân trên địa bàn phường 4.378 hộ, 15.988 nhân khẩu, có 06/06 khu phố văn hóa với 122 tổ dân cư tự quản. Toàn phường có 49 hộ dân tộc với 257 nhân khẩu, trong đó có 45 hộ dân tộc Tà-mun, với 235 nhân khẩu; có 04 hộ dân tộc Tày, Khơ-me, 01 hộ dân tộc Hoa với 02 nhân khẩu. Đa số dân tộc Tà-mun sống tập trung ở Khu phố Ninh Đức. Nhân dân địa phương sinh sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, một số là cán bộ, công chức, viên chức, số còn lại kinh doanh các ngành nghề thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, công nhân và lao động làm thuê.

Về tổ chức tôn giáo, có 03 thánh thất, 02 điện thờ, 02 phủ thờ. Tín đồ tôn

giáo Cao Đài chiếm tỷ lệ trên 99% dân số toàn phường, số còn lại theo Phật giáo và các tôn giáo khác.

Nhìn chung, đời sống của Nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện, nâng cao lên rõ rệt; tư tưởng chính trị của nhân dân tương đối vững vàng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, tâm tư tình cảm phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất. Nhờ vậy, về sản xuất, kinh doanh tiểu thủ công nghiệp, hoạt động dịch vụ tại địa phương có những bước phát triển tích cực.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, QUẢN TRIỆT

1. Công tác triển khai

UBND phường Ninh Thạnh đã triển khai các văn bản chỉ đạo và các hướng dẫn của cấp trên về thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc triển khai các tiêu chuẩn thực hiện “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” bao gồm:

- Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh;

- Công văn số 495/VHCS-NSVH ngày 23/6/2022 của Cục Văn hóa cơ sở thuộc bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Hướng dẫn số 07/HD-SVHTTDL ngày 26/10/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh về triển khai thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục, xét công nhận hoặc công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh;

- Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND Thành phố về xây dựng và thực hiện Nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2020 - 2025;

- Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND thành phố Tây Ninh về việc Ban hành bảng điểm thực hiện tiêu chí “Tuyến đường văn minh”, “Khu phố, ấp không rác” trên địa bàn thành phố Tây Ninh tại cơ quan, đơn vị và địa phương;

- Công văn số 1499/UBND ngày 01/12/2021 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện tiêu chí Nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố;

- Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND Thành phố về kế hoạch thực hiện Nếp sống văn minh đô thị năm 2022 trên địa bàn Thành phố;

- Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND Thành phố về việc

ra quân xử lý chuyên đề chấn chỉnh tình trạng kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, công viên gây mất an ninh trật tự.

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành uỷ, UBND Thành phố, sự hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn của Phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố, Đảng uỷ, UBND phường Ninh Thạnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ, công chức, các ngành chuyên môn, cùng sự phối hợp của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội phường triển khai thực hiện và tích cực tuyên truyền thực hiện kịp thời có hiệu quả các tiêu chí về “Tuyến đường văn minh”, “Khu phố không rác”; xây dựng Nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, qua đó để thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”.

3. Công tác ban hành văn bản triển khai thực hiện

Trước khi có Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phường Ninh Thạnh (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 18/2/2022 về việc thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2022 trên địa bàn phường Ninh Thạnh.

Sau khi có Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, UBND phường Ninh Thạnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 11/3/2022 về thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” năm 2022 trên địa bàn phường Ninh Thạnh (thay thế Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 18/2/2022).

Về thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị”, UBND phường đã ban hành:

- Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 25/04/2022 về tổ chức thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị” năm 2022 trên địa bàn phường;
- Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 28/4/2022 về xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” năm 2022;
- Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 về củng cố Ban Chỉ đạo

xây dựng và thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn phường;

- Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 về việc củng cố Tổ quản lý trật tự xây dựng phường Ninh Thạnh;

- Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng thực hiện tiêu chí “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”;

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện tiêu chí “Khu phố không rác”;

- Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện tiêu chí “Tuyến đường văn minh”.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Công tác tuyên truyền

Đầu năm 2022, được sự thống nhất của Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã phát động thi đua và giao chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế, xã hội đến 06 khu phố trên địa bàn phường. Ngay sau đó, các cấp ủy Chi bộ tại khu phố tiến hành tuyên truyền, phát động đến nhân dân trong khu dân cư các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2022. Với sự đoàn kết, đồng bộ chung tay thực hiện từ phường đến khu phố đến cuối năm 2022 đạt và vượt chỉ tiêu trên 100% các nhiệm vụ trên giao.

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường thường xuyên chỉ đạo, phối kết hợp cùng cấp ủy khu phố tuyên truyền, phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của địa phương đến người dân thông qua các buổi tập huấn, tọa đàm, sinh hoạt chi bộ, hội đoàn thể đảm bảo trên 90% người dân được nắm bắt kịp thời. Kết quả tuyên truyền được được 58 cuộc với 2.154 lượt người tham dự.

Công tác vận động nhân dân tại các khu phố tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa được thực hiện tốt. Đa đa số quần chúng nhân dân trên địa bàn phường nhiệt tình ủng hộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của khu dân cư của địa phương.

Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh phường và cụm truyền thanh các khu phố được 18 lượt, thời lượng 270 phút.

2. Công tác triển khai xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” tại địa phương

Thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, UBND phường ban hành Quyết định củng cố Ban Chỉ đạo và triển khai xây dựng Kế hoạch theo từng nội dung cụ

thể. Qua đó phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng thành viên có trách nhiệm theo dõi, giám sát, triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm báo cáo, phản hồi về Ban Chỉ đạo để có những biện pháp giải quyết kịp thời và đề ra phương hướng đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thành phố.

2.1. Về quy hoạch đô thị:

Trên địa bàn phường hầu hết nhà ở khu dân cư, công trình công cộng được xây dựng theo quy hoạch, theo quy định của pháp luật về xây dựng, kiến trúc hài hòa cảnh quan đô thị. Trên 70% số hộ có nhà xây kiên cố phù hợp với kiến trúc chung của đô thị. Chưa có công trình xây dựng vi phạm pháp luật đến mức phải cưỡng chế, tháo dỡ. Thường xuyên kiểm tra việc xây dựng các công trình đang thi công ở khu dân cư trên địa bàn phường, phát hiện kịp thời và lập biên bản ngừng thi công các công trình chưa có giấy phép xây dựng cho đến khi bổ sung giấy phép, giải quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị trên lĩnh vực xây dựng.

Trụ sở Ủy ban nhân dân phường, Trường học, Trạm Y tế được cải tạo, nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn được quản lý và sử dụng đúng mục đích.

Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng; không có trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất công và công trình công cộng. Nhân dân thường xuyên tham gia bảo vệ cơ sở hạ tầng đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường.

2.2. Về giao thông đô thị:

Các tuyến đường trên địa bàn phường được rải nhựa hoặc bê tông hóa theo quy hoạch; các tuyến phố chính đều có vỉa hè, điện chiếu sáng, cây bóng mát. Hệ thống đường điện trên địa bàn phường đạt chuẩn an toàn theo quy định. Hệ thống điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển chỉ dẫn được lắp đặt đầy đủ theo quy định.

UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn lập các Kế hoạch hàng tuần tổ chức ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán; đồng thời ra quân kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp đổ xà bần, nước thải không đúng nơi quy định.

2.3. Về môi trường và an toàn thực phẩm đô thị:

Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tham mưu, lập Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các quán ăn đường phố đảm bảo không để xảy ra tình trạng vi

phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Tham gia đầy đủ các nội dung về công tác tuyên truyền do các phòng, ban của Thành phố tổ chức. Giao Trạm Y tế phường có nhiệm vụ lập sổ theo dõi, giám sát các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm trên địa bàn phường. Cá nhân phụ trách và các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi và kiên quyết xử lý triệt để không để xảy ra vi phạm.

Hiện nay trên địa bàn phường có 90/102 (tỷ lệ 88,2%) hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP và giấy cam kết đảm bảo ATVSTP, còn lại 12 cơ sở do giấy hết hạn đang chờ thẩm định.

Hằng tháng, các bộ phận chuyên môn của phường đều tổ chức kiểm tra tình hình ATVSTP trên địa bàn phường. Tính đến nay trên địa bàn phường không có hộ gia đình sản xuất kinh doanh thực phẩm bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm về ATTP, không có xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

*** Về mỹ quan đô thị:**

Đầu năm 2022, có 01/06 khu phố đăng ký mô hình “Khu phố không rác” (khu phố Ninh Phước), có 05 tuyến đường đăng ký mô hình “Tuyến đường văn minh” (tuyến đường Điện Biên Phủ, đường số 2A Điện Biên Phủ, đường số 28 Điện Biên Phủ, đường số 31 Điện Biên Phủ, đường số 105 Cách Mạng Tháng Tám). UBND phường tập trung chỉ đạo khu phố tiếp tục duy trì kết quả đảm bảo đạt các tiêu chí của mô hình và nhân rộng thực hiện mô hình tại các đơn vị, tuyến đường còn lại. UBND phường phối hợp cùng Ban Công tác Mặt trận khu phố tổ chức phát động trong khu dân cư về xây dựng mô hình “Tuyến đường văn minh”, “Khu phố không rác”, thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị”, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, yêu cầu và nội dung triển khai mô hình. Định kỳ báo cáo, đề xuất những thuận lợi và khó khăn trong tổ chức thực hiện về UBND phường kịp thời hỗ trợ và xử lý những hạn chế ảnh hưởng đến việc triển khai mô hình

Các tuyến đường đăng ký mô hình “Tuyến đường văn minh” có bảng thông báo thời gian lấy rác nên các hộ dân dọc theo tuyến đường chủ động đem rác ra trước nhà đúng theo thời gian thông báo để xe lấy rác mang đi, tạo vẻ mỹ quan đảm bảo vệ sinh, không có điểm tồn đọng rác thải. Không có trường hợp cơ sở, xí nghiệp sản xuất, các hộ kinh doanh bị xử phạt về vệ sinh môi trường. Đến nay, số hộ đăng ký thu gom rác trên địa bàn phường đạt 100%.

Các trường hợp đặt biển quảng cáo sai quy định, tình trạng treo, đóng, dán, viết vẽ quảng cáo vào thân cây xanh, trụ điện, tường nhà và các nơi công cộng có

xảy ra nhưng được các tổ công tác xử lý kịp thời không để ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc đúng quy định vào các ngày lễ, Tết. Phối hợp cùng khu phố tiến hành vận động Nhân dân thực hiện treo cờ đúng theo quy định, đến nay đã vận động được toàn bộ các hộ dân có nhà mặt tiền đường CMT8, Điện Biên Phủ ... thực hiện.

2.4. Về an ninh trật tự đô thị:

Qua thời gian triển khai thực hiện, các tiêu chí về an ninh trật tự được Ban Chỉ đạo, UBND phường thực hiện tốt. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Công an phường phối kết hợp cùng cấp ủy Chi bộ và khu phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền tập trung các nội dung cơ bản là về an toàn giao thông và an ninh trật tự qua các buổi họp dân và các ngày họp mặt kỷ niệm trong năm. Do đó, đến nay trên địa bàn phường không có trường hợp nào vi phạm về an toàn giao thông; không xảy ra hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết; không xảy ra hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

2.5. Về thông tin truyền thông đô thị:

Duy trì hoạt động Đài truyền thanh và hệ thống loa truyền thanh, loa truyền thanh thông minh được lắp đặt rộng khắp đến các khu phố. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh, Đài Truyền thanh Thành phố, chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động, bản tin của địa phương với nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực truyền tải đến nhân dân.

Theo kết quả điều tra, đánh giá các hộ gia đình trên địa bàn phường đều có thiết bị nghe nhìn thông minh, có thuê bao Internet băng rộng và đa phần người dân sử dụng điện thoại di động thông minh.

UBND phường được trang bị sử dụng công nghệ viễn thông, Internet, có mạng nội bộ (LAN) bảo đảm an toàn an ninh mạng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

2.6. Về việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo đô thị:

Người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động là 10.073/10.538 lao động, đạt tỷ lệ 95,58%.

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường theo kết quả điều tra là 79.940.000đ/năm, cao hơn thu nhập bình quân đầu người của toàn tỉnh, thành phố.

Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều năm 2022 của địa phương cơ bản hoàn thành đúng thời gian quy định. Kết quả địa phương không còn hộ nghèo, có 01 hộ cận nghèo chuẩn Trung ương, đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo UBND Thành phố giao năm 2022¹

2.7. Về văn hoá, thể thao đô thị:

Hiện tại địa phương có 01 thiết chế văn hóa, thể thao là Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Học tập cộng đồng (VHTT-HTCĐ) phường, nhưng chưa có trụ sở và cơ sở vật chất riêng để hoạt động (Ban Giám đốc Trung tâm đặt trong trụ sở UBND phường, Giám đốc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm), vì vậy các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương vẫn chưa phát huy hết tiềm lực. Tuy nhiên việc tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Thành phố và các đơn vị tổ chức UBND phường vẫn tham gia đầy đủ và đạt nhiều thành tích cao, hạng nhất toàn đoàn trong Đại hội TDTT do thành phố tổ chức năm 2022.

Trên địa bàn phường có 01 công viên Nguyễn Thái Học tại đường Điện Biên Phủ, diện tích còn nhỏ, chưa đảm bảo đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của trẻ em và Nhân dân địa phương.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, thường xuyên thực hiện và phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng kế hoạch, chương trình để tham gia hội thi các cấp và phục vụ nhân dân trong các dịp lễ tết, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương. Trong năm có những hoạt động nổi bật như:

- Lĩnh vực Văn hóa - Văn nghệ: Tổ chức thi hát Karaoke trong cán bộ, công chức... trong dịp Mừng đảng - Mừng xuân, nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam,...

- Lĩnh vực Thể dục - Thể thao: Tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, các giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, bi da... nhân các ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế

¹ Quyết định số 06/QĐUBND ngày 20/01/2022 của UBND thành phố Tây Ninh về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 cho UBND phường, xã Thành phố.

Lao động 01/5, ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19/8, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12,...

UBND phường chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu kế hoạch, có giải pháp xử lý tốt khi có các đối tượng truyền bá, hành nghề mê tín dị đoan, hiện nay trên địa bàn không có trường hợp hoạt động, sinh hoạt trái pháp luật bị xử lý. Không có cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa, lưu hành, sử dụng văn hóa phẩm độc hại.

Duy trì hoạt động của tủ sách pháp luật đảm bảo các đầu sách, thường xuyên được bổ sung, luân chuyển cùng các đơn vị bạn tạo sự phong phú, đa dạng cho người đọc, thường xuyên cập nhật các loại sách, báo, tài liệu tuyên truyền các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước.

2.8. Về y tế giáo dục đô thị:

Phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 31/12/2022 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 83,54%; tỷ lệ tham gia. Với phương châm đảm bảo mỗi người dân đều được đáp ứng các dịch vụ xã hội cơ bản về chăm sóc sức khỏe. UBND phường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, ra quân chiến dịch vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; đồng thời, rà soát theo danh sách BHXH Tỉnh cung cấp số người chưa tham gia BHYT tại địa phương là 2.632 người. Kết quả đã vận động tham gia mới được 78 người; cập nhật mã thẻ là 183 người đã tham gia BHYT đang lao động, học tập ngoài tỉnh đề nghị BHXH tỉnh bổ sung vào danh sách; số người chết, không còn ở địa phương là 1.088 người. Qua đó, đề nghị UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo thực hiện tiêu chí “Đô thị văn minh” Thành phố, Văn phòng HĐND - UBND Thành phố quyết định công nhận tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn phường Ninh Thạnh theo tổng số người tham gia BHYT và tổng số dân thực tế tính đến 31/12/2022 là 13.539/14.900 người, đạt 90,86%.

Công tác điều tra phổ cập, tuyên truyền, vận động, huy động và duy trì số lượng học sinh. Quan tâm, duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 và tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10 đạt và vượt kế hoạch.

Các trường học các cấp trên địa bàn phường đều đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có 04/05 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Phường đã được công nhận hoàn thành phổ cập trẻ Mầm non 5 tuổi, phổ cập

tiểu học, phổ cập THCS, THPT.

Người có việc làm qua đào tạo trên số người có việc làm là 6.077/10.073, đạt tỷ lệ 60.33%.

2.9. Về hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị:

Cán bộ, công chức làm việc tại phường đạt chuẩn theo quy định. Thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp đơn giản, thuận tiện, tiến bộ đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn. Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh trong năm 2022 Đảng bộ phường Ninh Thạnh được cấp trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đạt cũng có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được nhiều thứ hạng cao từ loại khá trở lên.

Phường được cấp trên công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

3. Kết quả lồng ghép các nội dung “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” với thực hiện nhiệm vụ chính trị; các phong trào khác tại địa phương vào thực hiện các tiêu chí Phường văn minh

Trên cơ sở các tiêu chí xây dựng “Tuyến đường văn minh”, “Khu phố không rác” được ban hành kèm theo Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND Thành phố Tây Ninh. UBND phường đã đăng ký thực hiện 05 “Tuyến đường văn minh” tại: hẻm 105 đường Cách mạng tháng Tám; hẻm 2A đường Điện Biên Phủ thuộc khu phố Ninh Phước; hẻm 31 đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Hòa; hẻm 28 đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Phúc và tuyến đường Điện Biên Phủ trải dài 04 khu phố Ninh Phước, Ninh Đức, Ninh Phúc, Ninh Hòa; đăng ký thực hiện 01 mô hình “Khu phố không rác” tại khu phố Ninh Phước. Triển khai cho các hộ dân 02 bên tuyến đường đăng ký “Tuyến đường văn minh” ký cam kết thực hiện nội dung tiêu chí “Tuyến đường văn minh” và các hộ dân trên địa bàn khu phố Ninh Phước ký cam kết thực hiện nội dung tiêu chí “Khu phố không rác”.

Kết quả qua thực hiện từ đầu năm đến nay đã có 100% các hộ dân 02 bên “Tuyến đường văn minh” đăng ký thực hiện thu gom rác và để rác đúng giờ thu gom rác; 100% các hộ dân trên địa bàn khu phố Ninh Phước đăng ký thực hiện thu gom rác. Số hộ thực tế đăng ký thu gom rác đạt 100% (Nghị quyết UBND phường Ninh Thạnh là 85%).

Tiếp tục duy trì thực hiện tuyến đường hoa Hoàng Yến ở hẻm 28, 30, 31,

Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Phúc; hẻm 105 Cách mạng tháng Tám, khu phố Ninh Phước; hẻm số 02 Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Phước trồng cây mười giờ, cây xanh. Các tuyến đường hoa được giao cho các ngành, đoàn thể phối hợp theo dõi chăm sóc, duy trì và tu bổ.

Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” trên địa bàn phường được tập trung triển khai lồng ghép với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” được hưởng ứng tích cực thông qua các mô hình Hộ đạo Cao đài liên khu phố Ninh Hòa - Ninh phúc tham gia tố giác tội phạm, hay mô hình Hộ đạo Cao đài liên khu phố Ninh Phước - Ninh Đức - Ninh Lợi - Ninh Nghĩa tham gia tố giác tội phạm ... Thông qua đó đã thông tin đến lực lượng Công an phường những trường hợp vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý góp phần kéo giảm tệ nạn xã hội giữ vững ANTT-ATXH tại địa phương.

UBND phường phối hợp cùng UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường thực hiện tốt các phong trào đảm bảo duy trì kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, xây dựng tuyến đường “An toàn - Trật tự - Văn minh”,...

4. Kết quả tổ chức các hoạt động, phát động thi đua, khen thưởng, việc triển khai các mô hình; việc phát huy các giá trị văn hóa ở địa phương trong thời gian qua

Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước với các giải pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Chủ đề thi đua, tên gọi phong trào ngắn gọn, dễ nhớ. Tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện. Nội dung thi đua thiết thực, phù hợp. Việc ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị được duy trì. Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác thi đua, khen thưởng đã thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tích cực phát huy và nhiệt tình tham gia, cổ vũ.

Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của

ngành, của địa phương. Đài Truyền thanh địa phương duy trì thường xuyên, hiệu quả chuyên mục “Kể chuyện về Bác”; “Học tập theo Bác” hàng tuần. Tích cực đăng tải, phát sóng các tin, bài viết, phóng sự phản ánh hoạt động, giới thiệu các gương điển hình, các mô hình, cách làm hay của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị, các hoạt động văn hoá mang tính biểu trưng ở địa phương.

5. Kết quả xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện

Thực hiện kế hoạch ra quân hàng tháng, Tổ Quản lý trật tự đô thị phường ra quân nhắc nhở các hộ buôn bán trên tuyến đường Điện Biên Phủ, khu vực trường Nguyễn Thái Học, quanh chợ Ninh Hòa, chợ Cư Trú, tuyến đường Bờ Lờ không lấn, chiếm lòng lề đường theo quy định. Ban hành 08 kế hoạch với 19 cuộc kiểm tra trước, trong và sau Tết. Kết quả, có 50 trường hợp ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tạm giữ 12 biển quảng cáo các loại; 12 cây dù, đề nghị tháo dỡ 01 mái che di động trên hành lang đường phố. Đồng thời, tham mưu UBND phường ra quyết định xử phạt 01 trường hợp để băng hiệu lấn chiếm lòng lề đường với số tiền là 150.000đ.

Phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức 06 đợt ra quân xóa, xé quảng cáo rao vặt sai quy định tại các tuyến đường trên địa bàn phường với 240 lượt đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tham gia (xóa, xé trên 100 tờ quảng cáo rao vặt).

Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP phường đã tổ chức kiểm tra 92/102 cơ sở kinh doanh về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát thanh 36 lượt trên sóng phát thanh phường, 1000 tờ rơi, 10 bài viết tuyên truyền.

6. Công tác sơ kết, tổng kết; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 14/6/2022 của UBND Thành phố về việc tổ chức Liên hoan biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, UBND phường Ninh Thạnh ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 24/6/2022 phối hợp giữa Trung tâm VH-TT-HTCĐ, Hội Liên hiệp phụ nữ phường tổ chức Hội nghị liên hoan biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022. Tại buổi liên hoan đã tặng Giấy khen và tiền thưởng 223.500 đồng/hộ cho 10 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tiêu biểu trên địa bàn phường năm 2022.

7. Công tác phối hợp của các ngành, Nhân dân địa phương trong tổ

chức thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

UBND phường phối hợp với UBMTTQVN phường ra mắt Mô hình “Vận động đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp” năm 2022”, đã trao 40 cây cờ và lá cờ cho các hộ gia đình dân tộc. Đồng thời, phối hợp các ngành, đơn vị vận động Nhân dân trồng hoa vào ngày ra quân làm công tác dân vận năm 2022.

8. Kinh phí thực hiện

Từ nguồn Ngân sách Nhà nước và huy động xã hội hoá trong cộng đồng dân cư để tổ chức thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Với quyết tâm chính trị cao để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, được sự quan tâm, hướng dẫn của Thành uỷ, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo Thành phố, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự phối hợp đồng bộ của Ủy ban MTTQVN cùng các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng của phường, cấp ủy, đơn vị khu phố, đặc biệt là sự đồng thuận hưởng ứng của Nhân dân quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, UBND phường triển khai thực hiện hoàn thành đạt và vượt hơn 100% các chỉ tiêu về xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, đồng thời các loại quỹ vận động trong Nhân dân như quỹ Khuyến học, Bảo trợ trẻ em, Đền ơn đáp nghĩa, An ninh quốc phòng được triển khai vận động ngay từ đầu năm đến nay cơ bản đã hoàn thành tốt và vượt mức. Công tác chăm lo đời sống nhân dân, các đối tượng chính sách luôn được chú trọng. Việc giải quyết các đơn thư, kiến nghị trong nhân dân được giải quyết dứt điểm không để tồn đọng, kéo dài, không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Duy trì triển khai phối hợp với các lực lượng ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn phường đảm bảo ổn định.

Việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” trên địa bàn phường đã từng bước đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả cao, cụ thể trong việc xây dựng và thực hiện đô thị văn minh đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố niềm tin trong Nhân dân từ đó chất lượng trong các phong trào từng bước được nâng lên.

2. Hạn chế, nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những mặt chưa thật sự bền

vững cũng như hạn chế, khó khăn, cụ thể như sau:

*** Hạn chế**

- Công tác tuyên truyền vận động chưa được thực hiện thường xuyên, chưa phong phú về nội dung và hình thức, chưa đi sâu vào ý thức của người dân.

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa thật sự bền vững. Kết quả rà soát thực tế tỷ lệ bao phủ người dân tham gia bảo hiểm y tế đã có kiến nghị điều chỉnh tỷ lệ bao phủ trên địa bàn phường là 90,86% nhưng chưa được công nhận.

- Kết quả điều tra thu nhập bình quân đầu người là 79.940.000 đồng, đã trình chi cục thống kê nhưng chưa được công nhận.

- Các tiêu chí như: Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; đạt chuẩn giáo dục phổ cập 4 cấp... nhiều năm liền địa phương đạt và theo tự chấm của địa phương năm 2022 tiếp tục duy trì đạt, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận.

- Việc lấn lòng, lề đường để buôn bán, kinh doanh vẫn còn xảy ra.

- Các loại tội phạm hình sự nguy hiểm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy tìm ẩn nguy cơ phát sinh.

- Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chưa được chú trọng phát huy hết tiềm năng của địa phương.

*** Nguyên nhân**

- Ý thức một bộ phận người dân chưa cao trong việc tham gia BHYT, chất lượng khám chữa bệnh (BHYT) của các cơ sở y tế chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

- Nhu cầu buôn bán của người dân cao nhưng đất ở tại các trục lộ chính ngắn, hẹp. Ý thức pháp luật của một vài hộ dân còn hạn chế.

- Địa bàn rộng, giáp ranh với địa bàn xã Bàu Năng (Cực lạc Thái Bình), các loại tội phạm dễ lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

- Chưa có trụ sở Trung tâm VH-TT-HTCĐ phường, còn sử dụng Hội trường UBND phường làm nơi tổ chức các hoạt động, do đó việc triển khai chuyên đề, hội họp sinh hoạt có lúc bị trùng lịch với các đơn vị khác trong phường.

3. Kiến nghị

UBND phường Ninh Thạnh kiến nghị UBND Thành phố, các ngành chức năng Thành phố xem xét sớm công nhận kết quả các tiêu chí mà UBND phường đã đạt.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN PHONG TRÀO

TRONG THỜI GIAN TỚI

Xác định việc xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm, không phải là việc làm của một năm hay hai năm, không phải việc có thể làm theo phong trào mà đây là cả một quá trình tích lũy, hình thành nên các giá trị xã hội... Do đó địa phương đề ra phương hướng trong thời gian tới là:

- Tập trung sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương vào việc triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân địa phương về củng cố, duy trì nếp sống văn minh đô thị, chấp hành quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông và tạo được nét đẹp trong văn hóa ứng xử.

- Giữ vững các kết quả đã đạt và vượt chỉ tiêu, duy trì “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023..

- Thực hiện tốt chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước đối với những hộ chính sách, những người có công cách mạng, chăm sóc đối tượng chính sách gặp khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội của địa phương.

- Đẩy mạnh và phát huy hơn nữa phong trào “TĐĐKXDĐSVH”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” gắn liền với các phong trào khác của địa phương; chú trọng thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình văn hóa”, phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu “Khu phố văn hóa”

- Phấn đấu phát triển phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Tiếp tục duy trì các nội dung thực hiện tốt công tác ra quân lập lại trật tự vỉa hè; tăng cường lực lượng kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm; giữ gìn trật tự đô thị trên các tuyến đường trọng điểm vào ban đêm. Tập trung quản lý và xử phạt nghiêm tình trạng xây dựng không phép, sai phép tại các khu dân cư.

- Tăng cường quán triệt thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND phường, đảm bảo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên cơ sở tập thể quyết định, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND trong các lĩnh vực, công việc được phân công.

- Tập trung các nguồn lực phát triển mạnh mẽ phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục - thể thao ở địa phương. Tăng cường tuyên truyền các mô hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao vì sức khỏe cộng đồng, tạo ra phong trào rộng khắp ở các độ tuổi, giới tính, phù hợp với đặc điểm thể chất và điều kiện sống của người dân.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” năm 2022 của UBND phường Ninh Thạnh./.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;
- Phòng VH TT Thành phố;
- Văn Phòng HDND - UBND Thành phố;
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND phường;
- CT và các PCT UBND phường;
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường;
- Thành viên BCĐ phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Huỳnh Thế Tài